



ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง
เรื่อง กำหนดแนวทางในการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

ตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน
ป.ป.ท.) ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดแนวทาง
ในการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.
และประกาศ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดแนวทางในการพิจารณาประสบการณ์ในงาน
ที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารงานบุคคล
ของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดประสบการณ์
ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ และสอดคล้องตามนัยของหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น

อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดแนวทางในการพิจารณาประสบการณ์ในงาน
ที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มเติม เพื่อให้การพิจารณา
กำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการในสังกัด
สำนักงาน ป.ป.ท. มีแนวทางในการพิจารณาครอบคลุมการแบ่งหน่วยงานภายในและการกำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกอง สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานขึ้นตรงในสำนักงาน ป.ป.ท. ในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย
มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภท
อำนวยการ สอดคล้องตามนัยของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ประกอบกับมติ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงกำหนดแนวทางในการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับ
ตำแหน่งประเภทอำนวยการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา
ปรากฏตามเอกสารแนบประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพีรพล พิทยวัฒน์)

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ประธาน อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง

เอกสารแนบประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง
ฉบับลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

การกำหนดต่างลักษณะงานของหน่วยงานขึ้นตรงในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายต่างลักษณะงาน

ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง	การกำหนดต่างลักษณะงาน	หมายเหตุ
(๑) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	มีการกำหนดต่างลักษณะงาน เพิ่มเติม ดังนี้	
	- ลักษณะงานตามภารกิจของ กลุ่มงานจริยธรรม	
	- ลักษณะงานตามภารกิจของ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
	ทั้งนี้ ให้สามารถนับระยะเวลารวมกับการปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เดิมได้ต่อเนื่อง	